



67 **มศว**
28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์สยามกีฬา ฉบับประจำวันที 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 หน้า 14 มูลค่าข่าว 425,813.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สระน้ำวันเด็ก'สาธิต มศว ปทุมวัน' เพื่อสังคมประชาชนและทีมชาติไทย

ถ้าเป็นคนในแวดวงว่ายน้ำรุ่นพ่อหรือย้อนกลับไปถึงเมื่อประมาณ 50 กว่าปีที่แล้ว "สระน้ำวันเด็ก" ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน คือสถานที่ที่ฝึกเด็ก-ตามประวัติบวการสระไทยมากมาย ซึ่งในครั้งนั้นเราย้อนตำนานของสระแห่งนี้กัน

ในสมัยก่อนสโมสรว่ายน้ำยังไม่เกิดขึ้นมากมายอย่างเช่นทุกวันนี้ ก็จะมีเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่เป็นแหล่งกำเนิดนักว่ายน้ำทีมชาติไทย โดยส่วนใหญ่แล้วในยุคนั้นสระว่ายน้ำจะอยู่ในสถานที่ศึกษาลามโรงเรียนชั้นนำใหญ่ๆ ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ก็คือโรงเรียนในยุคเริ่มแรกของการสระไทยบ้านเรา

"สระน้ำวันเด็ก" ตั้งอยู่ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน คือสระว่ายน้ำที่สร้างขึ้นจากรายได้การจัดงานวันเด็กของโรงเรียนในปี พ.ศ. 2504 ซึ่งเป็นสระที่ถูกลงไปอยู่ในแรกของอาคาร ปัจจุบันนี้ถูกย้ายขึ้นมาอยู่บนสองของอาคาร โดยเป็นสระมาตรฐาน 25 ม. ภายในมีอัฒจันทร์ 1 ด้านจุได้ประมาณ 400 คน อีกทั้งยังมีเครื่องออกกำลังกายฟิตเนส

สระแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นตามนโยบายของโรงเรียนที่ต้องการให้มีสระว่ายน้ำเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนได้มีวิชาการเรียนว่ายน้ำ และต่อมาทางโรงเรียนได้ตั้งเป็นชมรมว่ายน้ำเพื่อจะให้ประชาชนใกล้เคียงได้มาเรียนและมาใช้สระแห่งนี้

ในรายการแข่งขันว่ายน้ำต่างๆ ในประเทศก็ไม่แปลกที่จะเห็นนักว่ายน้ำจากสระสาธิต มศว ปทุมวัน ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วไทยและในเอเชียที่มีถ้วยรางวัลหลายใบเลยทีเดียว

ซึ่งตรงนี้ต้องยกเครดิตให้กับโค้ชที่ในปัจจุบันนี้มี "อ.โฮติ" โฮติวิทย์ อรรถมุขิจจรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง ที่ช่วงหนึ่งจะเข้ามาเป็นผู้ควบคุมดูแลการฝึกซ้อม อีกทั้งยังมี "ครูทอมย" อิศริพัทธ์ เมธิตาสัตร์ กับ "โค้ชโท" ณัฐพล สุระกำพลธร ที่ช่วยกันฝึกสอนบรรดาเจ๊อ-ฉลามวัยเยาว์ ซึ่งพิเศษไปกว่านั้นหาก "ต๋อ" จดมยศ มาดเจ๊อ นัก



ในช่วงเย็น "อ.โฮติ" โฮติวิทย์ อรรถมุขิจจรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง ก็จะเข้ามาควบคุมการฝึกซ้อมเองเลย



"ฉลามต๋อ" จดมยศ มาดเจ๊อ นักว่ายน้ำทีมชาติไทย เมื่อว่างเว้นจากการฝึกซ้อมก็จะเข้ามาช่วยสอนน้องเป็นครั้งคราว



"ครูทอมย" อิศริพัทธ์ เมธิตาสัตร์ วารแผนการฝึกซ้อมประจำวันให้กับนักกีฬา





ว่ายน้ำทีมชาติไทยวางเว้นจากการฝึกซ้อมในทีมชาติก็จะเดินทางมาช่วยสอน ค่ายเช่นกัน

ปัจจุบันนี้ “สระน้ำวันเด็ก” โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ได้ผลิตนักว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติไทย เข้าสู่แคมป์ทีมชาติหลายคน ไม่ว่าจะเป็น “ฝน” ฝนปราย แยมสรวล, “บิว” สุทธิตดา เทพบุตร, “แพท” นริศค์ พรสิริภร, “อึ้งค์” ปรีดิยาธร ออบเชย, “เฟรม” พิรพัฒน์ คล่องการพานิช เป็นต้น

ทั้งหมดนี้ก็คือความเป็นมาของสโมสรว่ายน้ำที่เก่าแก่อีก 1 สระของว่ายน้ำไทย และยังเป็นสระว่ายน้ำที่เอื้อให้กับชุมชนและสังคม เพื่อเป็นการตอบแทนที่ทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือทำให้ “สระน้ำวันเด็ก” เกิดขึ้นและยังอยู่ยืนยงป็นนักว่ายน้ำสู่ทีมชาติไทย จนถึงทุกวันนี้

“บิกเอ็ม” เรือธง

“มอนสเตอร์ เบนซ์” ภาพ



ทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน (ปทว.)

จากคำบอกเล่า

นางอรพินธุ์ คณิสสุเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ได้บอกเล่าไว้ว่า ตามประวัติแล้ว โรงเรียนนี้ก่อตั้งปี 2496 จากนั้นอีก 8 ปีต่อมาใน พ.ศ. 2504 ก็ได้มีการระดมทุนจากงานวันเด็กมาสร้างสระว่ายน้ำขึ้นและได้ตั้งชื่อว่าสระน้ำวันเด็ก เพื่อเป็นการรำลึกไว้ว่าที่มาที่ไปของสระแห่งนี้มาจากตรงไหน โดยเริ่มแรกสระแห่งนี้อยู่ชั้นล่างของอาคารจากนั้นก็ย้ายขึ้นมาชั้นสองของอาคาร นอกจากนี้แล้วสระน้ำวันเด็กยังเป็นสถานที่ให้กำเนิดนักว่ายน้ำทีมชาติไทยหลายคน จนมาถึงปัจจุบันก็มีเยาวชนทีมชาติไทยที่มาจากสระแห่งนี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งตามนโยบายของโรงเรียนคือต้องการให้เด็กว่ายน้ำเป็นทุกคน ก็จะใช้สระแห่งนี้เป็นที่ฝึกสอน และไม่เพียงแต่เด็กของโรงเรียนเราเท่านั้นที่จะใช้สระนี้ได้ ประชาชนทั่วไปรอบๆ โรงเรียนก็สามารถมาใช้ได้เช่นกัน โดยเราเปิดเป็นชมรมว่ายน้ำให้กับประชาชนเข้ามาใช้สระมาเรียน เพราะทุนที่ใช้สร้างสระก็มาจากชุมชนด้วยเช่นกัน



อรพินธุ์ คณิสสุเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน